



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๑๕๕

ที่ มท.๐๖๐๓/ ๑๖๐๕/๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย

เรียน รองอธิบดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน
เลขานุการกรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

- ตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน จำนวน ๑ อัตรา

สำหรับข้าราชการที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศฯ และประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้จัดทำ
“ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ” จำนวน ๑ ฉบับ และ
“ผลงานด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการนำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ” จำนวน ๑ เรื่อง พร้อมเอกสารการสมัครตามรูปแบบและจำนวนที่กำหนด
ในประกาศฯ โดยยื่นเอกสารการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเกี่ยวกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก สามารถดูได้จาก
www.disaster.go.th (หน่วยงานภายใน/กองการเจ้าหน้าที่) และ <http://www.personnel.moi.go.th>
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้แจ้งรายชื่อและผลการประเมินสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ. ให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ภายในวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ปก.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓

“เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง”

